

# Cùng doanh nghiệp vượt khó



Sản xuất tại nhà máy MXP 1 (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình). Ảnh tư liệu

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã sát cánh, đồng viên các doanh nghiệp (DN) vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch vừa duy trì sản xuất, kinh doanh.

Theo đánh giá của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh: Dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến tất cả các ngành hàng của các DN



Sản phẩm của Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Thái Bình (phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình).

trong khối. Cụ thể như hoạt động huy động vốn trong khối ngân hàng tăng trưởng thấp, dư nợ cho vay giảm

doanh dịch vụ, kinh doanh vận tải hành khách, lưu trú du lịch khách sạn, sản xuất nông nghiệp có hoạt động xuất khẩu với tỷ lệ khoảng 65 - 75% tổng dư nợ cho vay. Trước ảnh hưởng của dịch bệnh, các DN gặp không ít khó khăn, tác động không nhỏ đến hiệu quả kinh doanh và hoạt động dịch vụ của các ngân hàng. Đối với các DN trong lĩnh vực dệt, may, nguồn nguyên liệu đầu vào phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc, Ấn Độ, trong khi đó thị trường tiêu thụ chủ yếu là các nước Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Tuy nhiên, thời gian qua, các nước trên thất chặt việc thông quan hàng hóa do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các đơn hàng mới lại ít hoặc chưa có, hoặc hủy bỏ đơn hàng. Vì thế, sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, cầm chừng, doanh thu của một số DN khối may mặc giảm 50 - 60%. Các DN kinh doanh vận tải do thực hiện dịch vụ chuyển phòng, chống dịch, nhất là thực hiện cách ly toàn xã hội và tâm lý e ngại của người dân đi các phương tiện công cộng nên chịu thiệt hại nhiều về kinh tế, doanh thu giảm đáng kể. Điển hình như Công ty Cổ phần Hoàng Hà doanh thu giảm trên 50%. Ngoài ra, một số DN kinh doanh dịch vụ cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, hàng hóa tiêu thụ, doanh thu giảm

manh, thu nhập của người lao động giảm trên 50%.

Ông Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hiện tại có rất nhiều DN trong khối bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 song nặng nề nhất là nhóm DN dệt, may, giao thông vận tải, dịch vụ, thương mại, sản xuất vật liệu xây dựng. Các DN dệt, may nguyên liệu đầu vào phụ thuộc nhiều vào nước ngoài, nhất là Trung Quốc, trong đó đa phần nguyên liệu nhập từ cuối quý IV/2019 và đầu quý I/2020 nên đã sử dụng hết và chờ ra thành phẩm lại không xuất bán được bởi các thị trường đã đóng cửa. Chính vì thế, DN rơi vào trạng thái không có nguyên liệu, tồn kho sản phẩm nên buộc phải cắt giảm lao động dẫn tới nhiều lao động không có việc làm... Ông Đỗ Văn Về, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tỉnh chia sẻ: Dịch Covid-19 đã tác động lớn đến toàn cầu, trong đó đối tượng bị tác động mạnh nhất là các DN. Đa số DN gặp phải khó khăn, trong đó một số lĩnh vực chịu tác động kép như dệt, may, đồ uống, vật liệu xây dựng, dịch vụ, thương mại, vận tải. Tuy nhiên, trong khi nhiều DN còn lúng túng vì dịch bệnh kéo dài thì nhiều DN đã tích

cực cơ cấu lại, cho ra nhiều sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Đối với Tập đoàn Hương Sen và các công ty thành viên, trong điều kiện khó khăn kép song vẫn bình tĩnh tìm hướng sản xuất mới. Cụ thể như lĩnh vực đồ uống đã đẩy mạnh sang sản xuất nước trái cây; ngành bao bì đẩy mạnh sản xuất phục vụ hàng hóa trong nước; lĩnh vực dệt sợi mở thêm sản xuất khẩu trang y tế, tận dụng tối đa thị trường trong nước và tranh thủ thời cơ xuất khẩu sang thị trường nước ngoài đồng thời chuẩn bị các sản phẩm dự phòng để khi các nước mở cửa trở lại sẽ sẵn sàng xuất khẩu.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã chia sẻ, đồng viên các DN đồng thời kiến nghị các cấp có giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc khoan nợ, giãn nợ, miễn, giảm lãi suất ngân hàng cho các DN; giảm chi phí và thủ tục hành chính; tạm dừng các cuộc thanh tra; tổ chức đối thoại từ xa các giải pháp tháo gỡ khó khăn. Bên cạnh đó, kịp thời làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân các DN tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ và của tỉnh trong phòng, chống dịch; định hướng cho các DN ưu tiên chống dịch là hàng đầu.

## THU THỦY

Người lao động làm việc theo HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 01 tháng trở lên	Được hỗ trợ 1,8 triệu đồng/người/tháng trong thời gian tối đa không quá 3 tháng tính từ 01/4/2020
Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày 01/4/2020	Được hỗ trợ 1 triệu đồng/hộ/tháng theo hàng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch nhưng không quá 3 tháng.
Người lao động bị chấm dứt HĐLĐ, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp	Được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hàng tháng nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4-6/2020.
Người lao động không có giao kết HĐLĐ bị mất việc làm	Được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng theo hàng tháng nhưng tối đa không quá 3 tháng. Thời gian áp dụng từ tháng 4-6/2020.
Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng	Được hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả một lần.
Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng	Được hỗ trợ thêm 500 ngàn đồng/người/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả một lần.
Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia trong danh sách đến ngày 31/12/2019	Được hỗ trợ 250.000 đồng/khẩu/tháng. Thời gian áp dụng là 3 tháng, từ tháng 4-6/2020 và được chi trả một lần.
Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho NLĐ theo quy định trong khoảng thời gian từ tháng 4/6/2020	Được vay không có tài sản đảm bảo tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng đối với từng NLĐ theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng; ưu đãi 0% thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội để trả phần lương còn lại và giải ngân trực tiếp hàng tháng đến người bị ngừng việc.

(Theo thuvienphapluat.vn)

# XÍ NGHIỆP MAY ĐÔNG THẮNG Vững bước trước khó khăn

Đi lên từ mô hình hợp tác xã (HTX), mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách song Xí nghiệp May Đông Thắng (Kiến Xương) vẫn phát triển. Đơn vị là điển hình của tỉnh trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp duy trì từ thời bao cấp đến nay.

Ông Trần Thế Thao, Giám đốc Xí nghiệp cho biết: May Đông Thắng đi lên từ HTX may mặc Đông Phong với 20 xã viên mang gia công cho Công ty Thương nghiệp của tỉnh, sau đó mở thêm thêm ren, thảm dày, thảm len, máy cói tạo việc làm cho trên 300 lao động. Năm 1975, chủ trương của tỉnh muốn phát triển quy mô HTX lớn hơn nên lĩnh vực may của Đông Phong bị tách ra gộp vào với HTX may Đông Xuân của xã Vũ Quý, thêu và thảm sáp nhập vào HTX thảm len Toàn Thắng từ đó lấy tên là HTX Đông Thắng. Khi Liên Xô sụp đổ, thị trường len, dạ không còn, HTX xin tỉnh cho mở lại làm may. Thời đó không có vốn, khó khăn chống chất khó khăn song HTX đã tìm

mọi cách để trụ vững. Sau này do thực hiện liên kết với khách hàng nước ngoài nên đổi sang tên Xí nghiệp May Đông Thắng để thuận lợi cho việc giao dịch.

Để tồn tại được đến ngày hôm nay, người đứng đầu đơn vị phải thật sự năng động, quyết đoán và nghĩ đến mục tiêu lâu dài. Chính vì làm được điều này nên Đông Thắng đã tích lũy



Hiện tại, Xí nghiệp May Đông Thắng tạo việc làm cho 130 lao động địa phương.

giúp cho HTX của cả huyện cả các khung dệt để đầu tư cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Riêng mặt hàng thảm, Đông Thắng xuất khẩu gần bằng nửa của cả tỉnh trong thời kỳ 1976 - 1986 sang thị trường Liên Xô. Đến khi thị trường Liên Xô không còn, với nhiều người nghĩ sẽ giải thể song ông Thao lại nghĩ khác. Ông cho rằng trước ngành công nghiệp khó thì chỉ nghĩ đến ăn no mặc ấm, nhưng giờ lại cần ăn ngon mặc đẹp, cái ăn cái mặc không bao giờ mất nên HTX quay lại đầu tư vào nghề may. Tuy nhiên lúc đó nguồn vốn không có,

vừa đi vay vừa phải bán tất cả các khung dệt để đầu tư nhưng vẫn không hiệu quả, thậm chí lỗ. Lúc này gánh nặng lại một lần nữa đè lên vai người đứng đầu đơn vị. Ông Thao nghĩ nếu đi "một mình" sẽ không bền vững, nguy cơ vỡ trận cao mà cần phải đi bằng "hai mình". Vì thế, ông đã đi tìm kiếm bạn hàng nước ngoài, ký kết hợp tác lâu dài theo phương châm đôi bên cùng có lợi. Kể từ đó đối tác lo vấn đề thị trường, công nghệ, nguyên liệu, vốn, Đông Thắng chỉ lo đất đai, nhà xưởng, nguồn lao động. Ký kết xong, Đông Thắng bắt tay ngay vào đào tạo nghề may công nghiệp cho người lao động, đáp ứng tất cả các đơn hàng của nước ngoài. Từ đó đến nay bình quân mỗi năm Xí nghiệp xuất hàng triệu sản phẩm, doanh thu gia công đạt bình quân trên 15 tỷ đồng/năm.

Ông Thao cho rằng, dù ở hoàn cảnh nào cũng phải đặt lợi ích của người lao động lên trên hết, càng khó khăn càng phải nghĩ đến họ. Ngay cả khi khách hàng chưa trả tiền, Xí nghiệp vẫn ứng ra để trả lương cho người lao động, chưa bao giờ để họ chịu thiệt thòi nên ai cũng tâm huyết, gắn bó. Vì thế, nhiều năm nay Xí nghiệp luôn ổn định về nguồn lao động,

## QUỐC CƯỜNG

### COVID-19 và bài học cho các nền kinh tế

Các chuyên gia kinh tế nhận định hệ thống kinh tế hiện nay là để tồn tại và vượt qua khủng hoảng do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra là khác biệt hẳn so với những cú sốc kinh tế trước đây.

**Bối cảnh xảy ra COVID-19?**

Trung tâm của nền kinh tế

- Bộ máy sản xuất bị ngưng trệ
- Các chuỗi giá trị toàn cầu chững đì hoặc ngưng lại
- Lao động nghỉ việc bất đắc dĩ
- Khủng hoảng cả về cung và cầu

**Đối tượng tấn công của COVID-19?**

Hướng tới một mô hình tăng trưởng giản đơn, tồn trong tính hữu hạn

- Đưa sản xuất trở lại trong nước
- Điều chỉnh linh hoạt vai trò chính
- Đầu tư cho kỹ thuật, công nghệ trong nước
- Bảo hộ hệ thống sinh thái, xã hội và dịch tế
- Hỗ trợ các ngành công nghiệp, thương mại đặc thù
- Xây dựng hệ thống dịch vụ công mạnh

**Rút ra điều gì từ COVID-19?**

Trọng tâm kinh tế toàn cầu hóa, thiên về tài chính

Quốc Cường

(Theo vnanet.vn)

Thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, huyện Tiên Hải luôn chú trọng đến công tác bảo vệ môi trường, trong đó đã xây dựng thành công mô hình bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) tại các xã đồng, góp phần bảo vệ môi trường xanh, sạch.

Nam Thắng là xã thuần nông, kinh tế chủ yếu dựa vào trồng lúa. Cũng như nhiều địa phương khác, những năm trước đây tình trạng nông dân khi sử dụng thuốc BVTV đã vứt bừa bãi bao bì ra môi trường, gây ô nhiễm nguồn nước. Để hạn chế tình trạng bao, gói, chai lọ thuốc BVTV vứt bừa bãi gây ảnh hưởng đến môi trường, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, Nam Thắng đã xây dựng các bể chứa bao bì thuốc BVTV bằng bê tông trên mỗi tuyến đường trục nội đồng và thường xuyên tuyên truyền bà con nông dân thu gom và tự giác thực hiện theo đúng quy định. Ông Trần Duy Mạnh,

# TIỀN HẢI Hiệu quả mô hình thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật

thôn Nam Đông Nam chia sẻ: Những năm trước đây, tại các cánh đồng xã Nam Thắng chưa có bể đựng bao bì thuốc BVTV, tình trạng người dân khi phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh đã vứt bao bì xuống ruộng mương làm ô nhiễm môi trường tại các xứ đồng. Nhưng từ khi có bể chứa, không chỉ riêng làm ô nhiễm hộ nông dân khác khi phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh đều bỏ bao bì thuốc BVTV vào bể, góp phần hạn chế ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe cho mọi người. Giờ đồng ruộng không còn thấy lọ, bao bì thuốc BVTV vứt lung tung như trước nữa, sạch sẽ và an toàn hơn rất nhiều, đi làm đồng cũng cảm thấy yên tâm hơn.

Còn tại xã Vũ Lăng, Hội Nông dân xã chú trọng tuyên truyền đến hội viên khi thực hiện phòng, trừ sâu bệnh cần có ý thức bảo vệ môi trường bằng hành động nhỏ nhưng rất có ý nghĩa là bỏ bao bì thuốc BVTV đúng nơi quy định. Ông Lê Văn Thường, Chủ tịch Hội cho biết: Hội Nông dân xã thường xuyên tuyên truyền về vấn đề môi trường tại các hội nghị, nông dân được phổ biến các kiến thức cơ bản sản xuất nông nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững với cách sử dụng thuốc BVTV an toàn và hiệu quả, về những ảnh hưởng của thuốc BVTV đến môi trường và sức khỏe con người. Ngoài ra, Hội Nông dân còn giới thiệu một số mô hình thu gom xử lý bao bì, chai lọ thuốc BVTV đang được áp dụng có hiệu quả ở nhiều địa phương trong và ngoài huyện. Việc tuyên truyền của Hội Nông dân xã Vũ Lăng không chỉ có ý nghĩa quan trọng đối với các hội viên trong việc giữ gìn môi trường sản xuất nông nghiệp mà còn góp phần nâng cao ý thức của nông dân xã Vũ Lăng phấn đấu hoàn thành nông thôn mới nâng cao theo kế hoạch đề ra.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiên Hải cho biết: Tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới luôn được các cấp, ban, ngành, đoàn thể huyện Tiên Hải chú trọng. Những năm trước đây, tình trạng nông dân phun thuốc BVTV xong vứt bao bì, rác thải xuống ruộng mương rất ảnh hưởng đến môi trường. Những hóa chất còn sót lại trong bao bì theo nước mưa ngấm sâu vào nguồn nước, hoặc tiềm ẩn trong không khí. Để giải quyết thực trạng trên, huyện Tiên Hải đã ra giải pháp tập trung triển khai mô hình thu gom và xử lý bao bì, chai lọ thuốc BVTV sau khi sử dụng, đồng thời chỉ đạo các tổ chức chính trị, hội, đoàn thể như: Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên... đẩy mạnh tuyên truyền, phát động hội viên tham gia các chương trình thu gom bao bì thuốc BVTV. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động tới

cộng đồng, từng hộ nông dân trên địa bàn về giữ vệ sinh nơi ở cũng như giữ gìn môi trường đồng ruộng để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp. Đến nay, từ nhiều nguồn kinh phí, Tiên Hải đã



Nông dân huyện Tiên Hải thực hiện tốt việc bỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đúng nơi quy định sau khi phun, trừ sâu bệnh.

MANH THẮNG